
Ég styð áform um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum 
meiri hluta Umhverfis- og samgöngunefndar

Að því gefnu að gætt sé að þeim sem þurfa að ferðast daglega, nemendur t.d. þyrftu að fá 
undanþágu og jafnvel að semja við fyrirtæki um sérstakan afslátt fyrir starfsmenn að komast til og frá 
vinnu.

-Eyrún Linda Gunnarsdóttir


